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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที่ 28 มีนาคม 2562 

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและได้กล่าวว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 152 ราย ถือหุ้นจ านวน 
3,966,472 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 164 ราย ถือหุ้นจ านวน 545,701,119 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชมุจ านวน 316 ราย นับจ านวนหุ้นได้
ทัง้สิน้ 549,667,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.0062 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 และ
ได้เชิญนายเคียวซเุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัทซึง่เป็นประธานที่ประชมุ กลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุ  

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ ประธานที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและได้กลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทแนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาทีม่าร่วมประชมุในวนันี ้ และชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 
ในการประชมุวนันี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กลา่วแนะน ากรรมการบริษัททัง้หมด 9 ทา่นซึง่ได้มาเข้าร่วมประชมุได้แก ่

1. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชมุ 
2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโยชฮิิโระ ทามรูะ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6. นายสวุิช สวุรุจิพร   กรรมการ 
7. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ กรรมการ 
8. นายจิโร่ นิชิยามา่   กรรมการ 
9. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ  กรรมการ 

นอกจากนี ้มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ จ านวน 5 ทา่น โดยมี 

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า และ สายงานการตลาด วิจยัและพฒันา 
2. นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านการผลิต 
3. นายเรียวซเุกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร 
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-ใหญ่ – ทรัพยากรมนษุย์  
5. นายโค โทจิมา่ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สาขายา่งกุ้ง 

ส าหรับผู้ สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เข้าร่วม
ประชมุด้วยเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จ ากัด  มาเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเก่ียวกับการประชมุ และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้ท าหน้าที่เป็นลา่มแปลในการประชมุนี ้

ในระหวา่งวนัที่ 24 มกราคม ถึง 21 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม เสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า เม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม เสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ต าแหน่งกรรมการลว่งหน้ามายงับริษัท 
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ส าหรับวิธีการด าเนินการประชุมในวันนี ้บริษัทได้น าข้อสังเกตที่ได้รับจากการประชุมผู้ ถือหุ้นที่ผ่านมาเก่ียวกับระยะเวลาในการประชุมซึ่งใช้เวลา
คอ่นข้างมาก มาพิจารณา และปรับปรุงวิธีการด าเนินการประชมุในครัง้นี ้ 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงวิธีการด าเนินการประชมุดงันี ้

1. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะให้ที่ประชมุทราบด้วย 

3. ในการซกัถามของผู้ ถือหุ้น ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดซกัถามทีละค าถามเพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายสามารถตอบค าถาม
ของได้อยา่งครบถ้วน และขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดพิจารณาแบ่งสรรจ านวนค าถามในแต่ละคราวอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นทา่นอ่ืนได้ซกัถามด้วย 

4. ส าหรับการใช้ภาษาในการประชุมในวันนี ้ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ โดยเลขานกุารบริษัทจะแปลเป็น
ภาษาไทย 

นอกจากนี ้ด้วยความพยายามที่จะลดความซ า้ซ้อนในการใช้ภาษาสองภาษาในการชีแ้จงหรืออธิบายเร่ืองเดียวกนั 

 ในการด าเนินการประชมุในวาระตา่ง ๆ ตามข้อเสนอของบริษัท โดยหลกัจะชีแ้จง อธิบาย หรือด าเนินการเป็นภาษาไทย ยกเว้นในวาระที่ 2 
เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเป็นผู้ รายงานต่อ
ที่ประชมุเป็นภาษาองักฤษ และเลขานกุารบริษัทจะแปลเป็นภาษาไทยให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

 ในการซกัถามค าถามของผู้ ถือหุ้น ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามโดยใช้ภาษาไทย และผู้ท าหน้าที่ล่ามจะแปลภาษานัน้เป็นภาษาญ่ีปุ่ นให้แก่
กรรมการได้รับทราบ 

 ในการตอบค าถามโดยกรรมการชาวญ่ีปุ่ น หรือผู้ ได้รับมอบหมายชาวญ่ีปุ่ น จะใช้ภาษาญ่ีปุ่ น และผู้ท าหน้าที่ลา่มจะแปลภาษาญ่ีปุ่ นนัน้เป็น
ภาษาไทยให้ที่ประชมุได้รับทราบ 

การด าเนินการประชมุด้วยภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ นดงักลา่วข้างต้นนัน้  

ประการแรก เป็นความพยายามของบริษัทในการที่จะจดัการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชมุให้มีประสิทธิภาพ 

ประการที่สอง การใช้ภาษาญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นภาษาหลักส าหรับกรรมการชาวญ่ีปุ่ นในการสื่อสารค าถามและการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้ น โดยมิได้ใช้
ภาษาองักฤษนัน้ เป็นความตัง้ใจของกรรมการชาวญ่ีปุ่ นที่จะได้เข้าใจค าถามและตอบค าถามของทา่นผู้ ถือหุ้นได้ชดัเจน แทนการใช้ภาษาองักฤษซึ่งเป็น
ภาษาที่สองของกรรมการชาวญ่ีปุ่ น 

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการประชุมตามวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยจัดการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการจะตรวจทานวิธีการด าเนินการประชมุที่ใช้นีเ้พ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงวิธีการด าเนินการประชมุผู้
ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 

ส าหรับขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการประชมุวนันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น 

2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะแตล่ะทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากท่านใดยงั
ไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัทา่นตอ่ไป 
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3. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ
นัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไมเ่ห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ
แจกขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เม่ือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากทา่น  

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึ่งชอ่ง หรือมีการแก้ไขแตไ่มมี่การลงลายมือชื่อก ากับ หรือมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มิได้คดัค้าน หรืองดออกเสียง จะถือวา่ทา่นเห็นด้วย ทา่นไมต้่องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือสง่บตัรลงคะแนน
เสียง 

4. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่เสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการตามที่
ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทก าหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวาระดงักลา่ว  

ในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ
นัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี  ้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ ใด
คดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ ที่ประชมุเห็นด้วยหรือมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุหรือการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม ประธานเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 

ประธานเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุ ซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

นายชพูงษ์ บญุญสิริวฒัน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามถึงวาระที่ 8 ในรายงานการประชมุครัง้ที่ผ่านมา ซึง่ก าหนดคา่สอบ
บญัชีไว้ที่ 2,570,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 9.36 แตใ่นการประชมุครัง้นี ้วาระที่ 8 (ในหนงัสือเชิญประชมุ) แสดงคา่สอบบญัชีของปีที่ผ่านมา
เป็นจ านวน 2,350,000 บาท ตนไมแ่นใ่นวา่จ านวนคา่สอบบญัชีใดถกูต้อง 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ ตอบค าถามวา่ ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นปีทีผ่่านมาได้อนมุตัิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
2561 เป็นจ านวน 2,570,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนที่รวมงานตรวจบญัชีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ในกรณีที่ด าเนินกิจการตามปกติ อยา่งไรก็ดี ใน
ปีที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั อยูใ่นชว่งก่อสร้าง ยงัไมมี่การเร่ิมด าเนินกิจการอยา่งจริงจงัมากนกั ดงันัน้คา่สอบบญัชีของปี 2561 ที่บริษัท
ช าระจริงจงึลดลงมาอยูท่ี่จ านวน 2,350,000 บาท  

นายชพูงษ์ บญุญสิริวฒัน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ตัง้ข้อสงัเกตวา่ในรายงานการประชมุวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ การ
ลงมติแสดงเพียงคะแนนเสยีงที่เลือกตัง้กรรมการ ในขณะที่การลงมติในวาระอ่ืนๆ มีการแสดงจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียงและบตัร
เสีย 
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นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากในการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ซึ่งจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้นจะมาจากการน าจ านวนหุ้นคณูด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ แล้วให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่เป็นวิธีที่ก าหนดไว้ใน พรบ.
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วิธีการเลือกตัง้ไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในรายงานการประชมุจึงแสดงเพียงคะแนน
เสียงที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  46 ประชมุเม่ือ
วนัที่ 29 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง  

เห็นด้วย  550,764,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  171  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้ าเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดย
ประธานได้เชิญนายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ  

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอถือโอกาสนีข้อบคณุผู้ มีส่วนได้เสียทกุท่านที่ได้ให้การสนับสนนุแก่
บริษัทมาอยา่งสม ่าเสมอ ไทยเซ็นทรัลเคมี ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย
มากว่า 45 ปีแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่าน อันได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ จัดหาสินค้า ชุมชน
ท้องถ่ิน และเกษตรกร 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ร้อยละ 4.1 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลกัมาจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทนุภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาค
เกษตรกรรมไมไ่ด้อยูใ่นบรรยากาศเชิงบวก พืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ซึง่รวมถึงยางพารา ปาล์มน า้มนั และอ้อย มีราคาลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมี
ก าลงัซือ้ต ่าลง นอกจากนี ้ราคาวตัถดุิบได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งมาก ท าให้เกษตรกรไมส่ามารถซือ้ปุ๋ ยที่มีคณุภาพสงูได้ อีกทัง้ปริมาณน า้ฝนที่ ไม่เพียงพอใน
เขตเพาะปลกูหลกัในชว่งฤดกูาลเพาะปลกูก็ยิ่งท าให้กิจกรรมการเพาะปลกู และการใช้ปุ๋ ยเคมีลดน้อยลง 

การด าเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่อปุสงค์ของปุ๋ ยเคมีลดลงอนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ภายใต้
สถานการณ์นี ้ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจการบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงาน เพ่ือที่จะสร้างผลตอบแทนทีน่่าพงึพอใจจากการลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นดงันี ้

1) การติดตามตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้ทราบถึงอปุสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพื่อก าหนดแผนการผลิตและการจดัหาอย่าง
เหมาะสมที่สดุ โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดระดบัสินค้าคงคลงั 

2) การรักษามาตรฐานคณุภาพขัน้สงูสดุของผลิตภณัฑ์ 

3) ความท้าทายที่จะปรับปรุงก าลงัการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง 

4) การไมเ่ก็งก าไร และ 

5) การสร้างความพงึพอใจของลกูค้าและเกษตรกร 

ด้วยนโยบายนี ้ บริษัทได้ใช้ความพยายามในทกุด้านเพ่ือที่จะลดระดบัสินค้าคงคลงัให้น้อยที่สดุ และสร้างผลก าไรสงูสดุ แม้จะอยูใ่นสถานการณ์ทีค่วาม
ต้องการปุ๋ ยไมไ่ด้อยูใ่นระดบัสงู บริษัทมีก าไรสทุธิรวมส าหรับปี 2561 ในสว่นที่เป็นของบริษัท แมอ่ยูท่ี่ 1, 331 ล้านบาท และก าไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 2.22 บาท  



 

 5  

   

เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท แม้ในภาวะที่อปุสงค์ของปุ๋ ยในประเทศตกต ่า บริษัทจงึเน้นที่การสง่ออกไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่รวมถึงเมียนมาร์ 
ลาว และกมัพชูา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเมียนมาร์ คลงัสินค้าและโรงงานแบง่บรรจขุองบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ที่ติลาวา ซึง่มีเป้าหมายที่จะ
ยกระดบัของบริษัทในประเทศนัน้ ได้เร่ิมต้นด าเนินงานอยา่งครบวงจรแล้วในปี 2561 นอกจากนี ้ บริษัทได้เร่ิมต้นปรับปรุงการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์ใหม ่คือ "ที่หนึ่งในใจเกษตรกร "และพนัธกิจทั ้งสามประการ อนัได้แก่ "มุง่มัน่สร้างคณุคา่" "พฒันาคนของเรา "และ "เอาใจใส่ ตอ่สงัคม  "โดย
บริษัทได้สร้างวฒันธรรมองค์กรให้แ้ข็งแกร่งตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจใหม ่เพื่อการเติบโตยิ่งขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดทูี่งบการเงินและข้อมลูในรายงานประจ าปี 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้ซกัถาม 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 – 2561 ในรายงานประจ าปีหน้า 18 และ 
19 หวัข้ออตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร เม่ือพิจารณาอัตราก าไรขัน้ต้นเปรียบเทียบ 3 ปี ระหว่างปี 2559 – 2561 ซึ่งแสดงอตัราส่วนร้อย
ละ 26.03 ร้อยละ 26.00 และร้อยละ 22.14 ตามล าดบั ลดลงอย่างต่อเน่ือง อตัราก าไรสทุธิแสดงอตัราร้อยละ 18.18 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 
16.58 ในปี 2560 และร้อยละ 12.73 ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นแสดงอตัราร้อยละ 25.80 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 20.00 ในปี 2560 
และเหลือร้อยละ 13.65 ในปี 2561 ซึง่แสดงให้เห็นแนวโน้มการลดลงในความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ในวาระตอ่ๆ ไปซึง่ก็คือวาระการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ ตนในฐานะผู้ ถือหุ้นก็จะถกูลงโทษโดยการได้เงินปันผลลดลง อตัราส่วนทางการเงินในหน้า 19 นี ้เปรียบเสมือนผลการตรวจสขุภาพซึ่งสะท้อน
ให้เห็นวา่ประสิทธิภาพในการท างานเป็นอยา่งไร อย่างไรก็ดี สิ่งนีไ้ด้เกิดขึน้แล้ว ตนอยากทราบว่าในปี 2562 นี ้บริษัทจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งในค าตอบนัน้
อยา่โทษดินฟา้อากาศ อปุสรรคหรือข้อจ ากดั แตเ่ป็นการท้าทายความสามารถในการบริหารจดัการ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุส าหรับความเห็น และกลา่วตอ่วา่ ตนขอเท้าความถึงหนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบบัวันนี ้ซึง่
ได้ระบถุึงดชันีราคาสินค้าเกษตรซึ่งตกต ่าลงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 24 เดือน ตัง้แต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงปัจจบุนั อาทิ ยางพารา ปัจจบุนัมีมลูค่า
เพียง 1 ใน 3 ของราคายางในปี 2560 จากกรณีดงักลา่วก็ได้สง่ผลกระทบตอ่ก าลงัซือ้ของเกษตกรเน่ืองจากรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
ต ่าลง ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นปุ๋ ยเคมีคณุภาพสงูซึง่ราคาก็คอ่นข้างสงูด้วย เม่ือเกษตกรมีรายได้ลดลงก็จะซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทน้อยลงท าให้ยอดขาย
ของบริษัทลดลง นอกจากนัน้ ราคาวตัถดุิบในการผลิตสินค้าของบริษัทก็สงูขึน้สวนทางกับราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ซึ่งบ ริษัทก็
ยงัไมส่ามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกบัต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ได้ ท าให้ก าไรของบริษัทไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ผลิต ก็ยงัคงจะต้อง
รักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับสูงแต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่
น่าสนใจของเกษตรกรและเป็นตวัเลือกล าดบัต้นๆ ของเกษตรกร บริษัทจะพยายามตอ่ไป 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ตนเพียงสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการท าก าไรของบริษัท สิ่งที่เกิดขึน้แล้วตนไม่ร้องเรียนอะไร แต่
ตนอยากทราบวา่ในปี 2562 นี ้บริษัทจะแก้ไขอยา่งไรบ้าง และตามที่ตนได้ยินมาเร่ืองปุ๋ ยหมกัไร้สารเคมี ปุ๋ ยออแกนิคหรือปุ๋ ยอินทรีย์ อนัที่จริงแล้วทกุสิ่งก็
ล้วนแตป่ระกอบด้วยสารเคมี ควรจะได้มีการท าความเข้าใจในเร่ืองนี ้ในเร่ืองของสินค้าของบริษัทซึ่งมีคณุภาพดี บริษัทวางต าแหน่งสินค้าไว้ระดบัหนึ่ง 
ในเร่ืองของการตลาดควรมีสินค้าที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันเพื่อรองรับลกูค้าที่หลากหลาย นอกจากนี ้สตูรปุ๋ ยซึ่งมีสดัส่วนของธาตุอาหาร NPK จาก
วตัถดุิบแตล่ะชนิดเหมาะกบัฤดกูาลของพืชแตล่ะประเภท มีสิ่งใดที่จะท าให้ราคาถกูลงและผู้บริโภคได้ผลผลิตในปริมาณที่น่าพึงพอใจในขณะเดียวกัน
บริษัทก็สามารถรักษาก าไรของบริษัทได้ ซึง่เป็นสิ่งที่ตนต้องการเห็นในการจดัการ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวขอบคณุในข้อเสนอแนะข้างต้นและขอเรียนว่าบริษัทไม่สามารถควบคมุสิ่งที่ควบคมุไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจยัทางลบที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ แต่ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิต บริษัทสามารถเพิ่มความพยายามและมีมาตรการที่จะท าให้ปัจจยัลบเหล่านัน้
กลายเป็นปัจจัยบวกได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ หรือการค้นหาตลาดใหม่ๆ นอกจากประเทศไทย
เพ่ือที่จะเพ่ิมยอดขายของบริษัท สิ่งเหลา่นี ้เป็นสิ่งที่ส าคญัและเป็นสิ่งที่บริษัทจะเดินหน้าตอ่ไปในปีนี ้

นายไพศาล วฒิุบญัชร ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนติดตามบริษัทมาหลายปี ผ่านปีที่ไม่ดีมาสู่ปีที่ดีใน 2-3 ปีก่อนซึ่งตนก็เห็นปัจจยับางประการที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้ ทัง้เร่ืองปริมาณฝนและปริมาณการใช้ปุ๋ ยที่ลดลง รวมทัง้ต้นทนุวตัถดุิบที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จงึอยากสอบถามวา่บริษัทสามารถท าประการใดได้
บ้างเก่ียวกับการควบคมุต้นทนุวตัถุดิบเช่น การจดัหาจากประเทศใด และในเร่ืองของค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึน้มีส่วนช่วยเหลือสถานการณ์ของบริษัท
หรือไม ่ในสว่นของรายได้ ตนเห็นวา่มีสดัสว่นรายได้ของปุ๋ ยเคมีที่น าเข้ามาบรรจมีุการเติบโตดีกวา่ปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ด อยากทราบว่ามีข้อดีอย่างไรและบริษัท
มีการคาดหวงัและจะตอ่ยอดจากตรงนีอ้ยา่งไร ในสว่นของตลาดตา่งประเทศ นอกจากประเทศเมียนมาร์แล้วบริษัทยงัมีตลาดอ่ืนอีกหรือไม่ ในเมียนมาร์ 
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บริษัทมีความคาดหวงัในตลาดอย่างไร ประมาณการ IRR หรือ payback period ไว้ก่ีปี เป้าหมายในการเติบโตภายใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และ
ปุ๋ ยเคมีเป็นสินค้าควบคมุในเมียนมาร์หรือไม่ 

นายเคียวซกุะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กลา่ววา่ตามที่เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงไปในช่วงต้นของการประชมุแล้ว ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นถามค าถามที
ละหนึ่งค าถาม หากผู้ ถือหุ้นถามค าถามครัง้ละหลายค าถาม เกรงว่าจะตอบค าถามได้ไม่ครบถ้วน และได้สรุปว่าค าถามจากผู้ ถือหุ้นมี 3 ประเด็นหลกัๆ 
ได้แก่ บริษัทจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างจากแนวโน้มราคาของวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของผลิตภณัฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ 2 ชนิดนัน้มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งไร และในเร่ืองที่เก่ียวกบัธุรกิจในประเทศเมียนมาร์  

นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชมุว่าส าหรับค าถามเก่ียวกับราคาวตัถดุิบนัน้ ในปีที่ผ่านมาวตัถุดิบ ทกุชนิดมีแนวโน้ม
ราคาสงูขึน้ ส าหรับบริษัทนัน้ ได้จดัซือ้วตัถดุิบชนิดไนโตรเจนจากแหลง่ภายในประเทศและจดัซือ้วตัถดุิบชนิดอื่นจากตา่งประเทศ แม้วา่ราคาของวตัถดุิบ
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด นโยบายการจดัซือ้ของบริษัทก็ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลง บริษัทให้ความส าคญักบัคณุภาพของวตัถดุิบและให้ความส าคญักบัความ
มัน่คงในการจัดหาวตัถดุิบ แม้ว่าราคาวตัถดุิบจะสงูขึน้แต่ถ้าบริษัทสามารถจดัซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพดีและมีความมั่นคงในการจัดหา บริษัทก็จะไม่
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดซือ้วตัถุดิบ ในการจัดซือ้วัตถุดิบนัน้ บริษัทจัดซือ้วตัถุดิบหลายชนิดจากต่างประเทศซึ่งแต่ละชนิดมีความผันผวนไม่
เหมือนกัน บริษัทซือ้ขายวตัถุดิบโดยใช้เงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้านอกเหนือจากการการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วย บริษัทไมส่ามารถควบคมุราคาวตัถดุิบได้และจะไมเ่ก็งก าไรในการจดัซือ้วตัถดุิบ การจดัซือ้วตัถดุิบนัน้ต้อง
เป็นวตัถดุิบที่มีคณุภาพดีและมีราคาสมเหตผุล สว่นค าถามเก่ียวกบัประเภทของปุ๋ ย โดยหลกัจะมีปุ๋ ยอยู่ 2 ประเภท คือ ปุ๋ ย compound เป็นปุ๋ ยที่บริษัท
ผลิตโดยก าหนดสดัสว่นของธาตอุาหาร NPK แต่ละชนิดตามสตูร และปุ๋ ยเชิงเดี่ยว เป็นปุ๋ ยเคมีที่มีธาตอุาหารเดียว เป็นสินค้าบริษัทจดัซือ้มาในรูปของ
วตัถดุิบและน ามาบรรจถุงุเพื่อจ าหน่าย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ ยเคมี บริษัทจึงเน้นสินค้าในรูปแบบของปุ๋ ย compound มากกว่า ส่วนปุ๋ ยเชิงเดี่ยว 
เช่น ยูเรียนัน้ บริษัทก็จะจัดซือ้มาในรูปของวัตถุดิบและบรรจุถุงเพื่อจัดจ าหน่ายเลย แต่ในปีที่ผ่านมาเน่ืองจากก าลังซือ้ของเกษตรกรหดตั วลง ปุ๋ ย
เชิงเดี่ยวซึ่งมีราคาถกูกว่าจึงขายดีขึน้ ท าให้ยอดขายของปุ๋ ย compound นัน้ลดลง ส่วนธุรกิจที่เก่ียวกับเมียนมาร์นัน้ บริษัทลงทนุท าธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์เทา่นัน้ สว่นประเทศอื่น เชน่ ลาว กมัพชูา บริษัทขายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่าย ปุ๋ ยที่จ าหน่ายในประเทศเมียนมาร์เป็นปุ๋ ยประเภทเดียวกันกับ
ที่จ าหน่ายในประเทศไทยโดยน าเข้าปุ๋ ย NPK จากบริษัทแม่ในประเทศไทยไปจ าหน่ายเน่ืองจากไม่มีโรงงานผลิต ในปัจจบุนั มีกลุ่มธุรกิจจากประเทศ
ตา่งๆ เข้าไปลงทนุในประเทศเมียนมาร์ท าให้การแข่งขันค่อนข้างสงู อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบกับประเทศไทยนัน้ ตลาดในประเทศเมียนมาร์เป็นตลาดใหม ่
บริษัทเห็นวา่ยงัมีโอกาสในการขยายตวัสงูซึง่เป็นจงัหวะและโอกาสที่ดี บริษัทจงึต้องสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัทให้มากขึน้เพื่อให้ผู้คนรู้จกัแบรนด์
ของเรา 

นายไพศาล วฒิุบญัชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่ารายได้ในธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะมีสดัส่วนเท่าใดของบริษัท และบริษัทคาดหวงั IRR 
และ payback period เทา่ใด 

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้ จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ส าหรับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์นัน้เพิ่งจะเร่ิมต้นในเดือน
เมษายนของปีที่ผ่านมา ดงันัน้ ตัง้แตเ่ดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2561 นัน้ สดัส่วนของยอดขายโดยรวมในประเทศเมียนมาร์ไม่สงูเท่าใดนัก บริษัท
ไมห่วงัจะได้ payback period ในระยะเวลาสัน้ๆ แตมุ่ง่หวงัจะให้ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์เติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมๆ กบับริษัท 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วเสริมวา่ในรายงานประจ าปีหน้า 96 ได้แสดงจ านวนยอดขายของธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และคาด
วา่ภายใน 3 ปี ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะถึงจดุคุ้มทนุ 

นางสาวอามาภรณ์ เพ็ชรชลานวุฒัน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเน่ืองจากแนวทางสขุภาพก าลงัเป็นที่นิยมในปัจจบุนั วิถีออแกนิคจะท าให้ปุ๋ ยเคมี ของบริษัท
ขายได้น้อยลงหรือไม่ และค าถามต่อเน่ือง หากบริษัทไม่สามารถพฒันาสินค้าที่เป็นออแกนิคได้ บริษัทจะสามารถพฒันาปุ๋ ยที่ใช้กับพืชไฮโรโพนิกส์ได้
หรือไม ่หรือบริษัทเห็นวา่ตลาดของปุ๋ ยชนิดนีเ้ล็กเกินไป 

 นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ เก่ียวกบัปุ๋ ยออแกนิค ได้มีกรณีศกึษาในประเทศอื่นๆ เชน่ในยโุรปหรือญ่ีปุ่ นเอง ตลาดปุ๋ ยออแกนิค
ยงัเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มทางสขุภาพก็ไมค่วรจะถกูละเลย การพฒันาสินค้าที่จะช่วยเสริมสร้างสขุภาพได้นัน้ ไม่ได้หมายความ
วา่สินค้าที่ไมใ่ชส่ินค้าออแกนิคนัน้จะท าให้สขุภาพไมด่ี แม้ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมีหากใช้ด้วยวิธีที่ถกูต้องหรือมีความรู้เก่ียวกับการใช้อย่างเพียงพอก็สามารถ
ใช้ได้และยงัเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วย ทางบริษัทก็พยายามจดักิจกรรม CSR ที่ให้ความรู้หรือท าให้เกิดการตระหนักแก่เกษตรกรว่าจะต้องใช้ปุ๋ ยเคมี
อยา่งไรจงึจะได้ผลผลิตที่ดีและไมท่ าลายสิ่งแวดล้อมด้วย เก่ียวกบัผกัไฮโดรโพนิกส์นี ้บริษัทก็อยากจะเข้าไปมีสว่นร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ใช้กับการปลกู
พืชดงักลา่ว 
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นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนเห็นใจผู้บริหารที่ผลการประกอบการในช่วง 2-3 ปีนีไ้ม่
เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นคาดหวงั ตนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบริษัทมานานหลายปี ข้อสงัเกตของตนคือ นโยบายของบริษัทเป็นนโยบายเชิงตัง้รับ 
ตนอยากเห็นนโยบายการตลาดเชิงรุกมากกวา่นี ้อีกประการหนึ่ง เน่ืองจากตลาดในประเทศเมียนมาร์ยงัใหม ่การประกอบธุรกิจในปัจจบุนัไมใ่ช่ปลาใหญ่
กินปลาเล็กแตเ่ป็นปลาเร็วกินปลาช้า 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุส าหรับความคิดเห็น 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากนโยบายของรัฐบาลในปีที่ผ่านมาในเร่ืองการลดราคาปุ๋ ยให้แก่เกษตรกร บริษัทได้รับผลกระทบจาก
นโยบายดงักลา่วหรือไม่ซึ่งท าให้รายได้ของบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา และในปีนี ้บริษัทยงัคงจะได้รับผลกระทบจากการลดราคาปุ๋ ยอยู่ อยากทราบว่า
ผลกระทบดงักลา่วคิดเป็นจ านวนเงินเทา่ไร ในสว่นของสินค้าคงคลงัที่มีต้นทนุสงู บริษัทได้รับผลกระทบในระดบัที่ขาดทนุหรือไม่ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายการลดราคาปุ๋ ย แต่ทางภาครัฐยงัไม่มีค าสัง่ที่ชดัเจนว่า
จะต้องปฏิบตัิเช่นใด และในปีนี ้ยงัคงมีข่าวเร่ืองนโยบายลดราคาปุ๋ ยอยู่ แต่ทางภาครัฐอาจจะก าหนดนโยบายให้ผู้ผลิตลดราคาปุ๋ ยเอง อาจจะไม่เป็น
ค าสัง่แตเ่ป็นการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต ระยะเวลาจะเป็นชว่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี ้นอกจากนี ้รัฐบาลไม่ได้ระบุว่าจะต้องลดราคาปุ๋ ย
ทกุประเภท ดงันัน้ อาจเป็นเพียงบางประเภทที่บริษัทสามารถลดราคาได้ สิ่งที่บริษัทกงัวลคืออาจมีการขยายกรอบระยะเวลาที่ต้องลดราคาและอาจจะมี
การแทรกแซงอีกหลายครัง้ 

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัรายงานประจ าปีหน้า 21 ที่ระบวุา่รายได้จากการขายของบริษัทลดลงแต่ต้นทนุสงูขึน้ร้อยละ 4 อยากทราบ
วา่รายได้ที่ลดลงนีเ้ป็นเหตมุาจากการลดลงของราคาขายหรือปริมาณการขาย หรือทัง้สองประการ 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ตามที่กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้อธิบายข้างต้นว่ามีสภาวะและ
ปัจจยัลบตา่งๆ ที่ท าให้ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลง ซึ่งก็ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของปุ๋ ยเคมีลดลงไปด้วย ส่วนการลดลงของยอดขายร้อยละ 11 แต่
ต้นทนุไมไ่ด้ลดลงในอตัราที่เทา่กนั คือลดลงเพียงร้อยละ 6 เทา่นัน้ เป็นเพราะวา่ต้นทนุในการน าเข้าวตัถดุิบสงูขึน้และคา่ใช้จา่ยประจ าไมล่ดลง แม้วา่ปีที่
ผ่านมาบริษัทจะลดการผลิตลงก็ตาม   

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้ก าลังการผลิตร้อยละเท่าใดของก าลังการผลิตของบริษัท และบริษัทจะวางแผนเช่นไรเม่ือ
รัฐบาลไมไ่ด้เน้นการเพาะปลกูปีละหลายรอบแตจ่ะเน้นควบคมุปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทโดยตรงในการขายปุ๋ ย 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กล่าวว่าก าลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 1,200,000 ตันต่อปี และตามที่กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้กล่าวไปแล้ว หากบริษัทไม่ใช้ก าลงัการผลิตเต็มจ านวนหรือลดการผลิตลง ต้นทนุก็จะเพิ่มขึน้ซึ่งก็จะส่งผลให้ความคุ้มค่า
น้อยลง อยา่งไรก็ดี บริษัทจะพยายามเพิ่มการผลิตให้มากขึน้โดยจะสง่ออกไปยงัประเทศเมียนมาร์ ลาวและกมัพชูาให้มากขึน้ 

นายวิวฒัน์ คสูกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าแม้ยอดขายของบริษัทลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ แม้ว่าจะเป็นจ านวนไม่มาก ตน
เข้าใจวา่เป็นการเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จา่ยคา่ขนสง่เป็นหลกั จากรายงานประจ าปีบริษัทได้ปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วขึน้ แต่ตนเห็นว่าไม่ใช่
การลดต้นทุนที่แท้จริง ตนจึงอยากทราบว่าฝ่ายบริหารจะมีแนวทางในการลดต้นทนุค่าขนส่งได้อย่างไร โดยเฉพาะแนวโน้มของราคาน า้มนัที่ปรับ ตัว
สงูขึน้ 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลา่ววา่คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 นัน้ประกอบไป
ด้วยคา่ใช้จา่ยหลายประเภทด้วยกนั แตโ่ดยหลกัแล้วเป็นคา่ใช้จา่ยในการโฆษณา การสนบัสนนุการขาย นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทได้รวมบญัชีกิจการ
ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ไว้ด้วย ซึง่ในปี 2560 นัน้ไมมี่ ดงันัน้ ตัง้แตเ่ดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี 2561 จึงปรากฏค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ในงบการเงินด้วย ในสว่นของคา่ขนสง่นัน้ บริษัทไมไ่ด้จดัอยูใ่นหมวดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแต่จะจดั
ประเภทอยูใ่นต้นทนุการขายสินค้าเน่ืองจากเป็นต้นทนุของการขายสินค้าและบริการ 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในเร่ืองนโยบายของรัฐบาลในการลดราคาปุ๋ ยที่จะใช้บังคบัในปีนีน้ัน้ บริษัทถกูก าหนดโควต้าเท่าใด 
และบริษัทประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้เป็นจ านวนเทา่ใด ตนได้ยินมาวา่นโยบายดงักลา่วอาจมีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมเน่ืองจากยงัอยู่ในฤดเูพาะปลกู 
หากเป็นเชน่นัน้หรือนโยบายมีผลไปจนถึงสิน้ปี บริษัทประเมินผลกระทบไว้เป็นจ านวนเงินเทา่ใด 
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นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ตนได้ตอบค าถามนีไ้ปแล้วและขอตอบซ า้ว่า บริษัทยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นปริมาณ
และจ านวนเงินได้อยา่งชดัเจนในขณะนี ้จากนโยบายดงักลา่ว รัฐบาลขอให้บริษัทลดราคาสินค้าลงในชว่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยไมต้่องลด
ราคาสินค้าลงทกุประเภท บริษัทสามารถเลือกสินค้าบางประเภทเพื่อให้สว่นลดราคาได้ในอตัราร้อยละ 5 ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ยอดขายแน่นอนเน่ืองจาก
ต้องลดราคาสินค้าขายลง ส่วนที่ว่าหากนโยบายนีมี้ผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือสิน้ปีนัน้ บริษัทก็ยังไม่สามารถตอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ได้
เน่ืองจากตนได้รับทราบเพียงว่านโยบายนีมี้ผลตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านัน้และตนก็ได้รับทราบข่าวจากการอ่านหนังสือพิมพ์ในวนันี ้
เอง 

ที่ประชมุรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปีเพ่ือรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 104 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรือหน้า 105 ของ
รายงานประจ าปีในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 จากนัน้ประธานได้เชิญนายสุวฒัน์  
สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กลา่วสรุปรายงานตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชมุว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน)  ซึง่มีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
และนายโอภาส ศรีพรกิจขจร  

ทัง้นีค้ณะกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่นได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่ก ากับดแูลการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี รวมถึงดแูลให้บริษัทวางระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนบัสนนุให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบในด้านตา่งๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ในด้านตา่งๆ ซึง่กระผมขอเรียนสรุปให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบแยกออกเป็นประเด็นดงันี  ้

เร่ืองที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุเพ่ือร่วมกนัพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีที่บริษัทได้จดัท าขึน้ โดยได้เชิญผู้สอบบญัชี
อิสระและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีเพื่อทบทวนความถกูต้องครบถ้วนของรายงาน
ดงักลา่ว ตลอดจนพิจารณารายการปรับปรุงตา่งๆ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินที่บริษัทจดัท าขึน้นัน้เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

ในการท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบญัชีอิสระของบริษัทว่างบการเงินของ
บริษัทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ได้เปิดเผยข้อมลูหลกัเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่ เก่ียวข้อง
กบับริษัทที่เป็นสาระส าคญัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานประจ าปีเพียงพอ 

เร่ืองที่ 2 เก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันทบทวน และพิจารณาระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ 
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการสอบทานระดบัความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงค้นหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยมีส านักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ท าหน้าที่ในการประเมินและให้ค าปรึกษาในเร่ืองการควบคมุภายในโดยตรงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
บริษัทยอ่ย ซึง่การประเมินระบบการควบคมุภายในดงักล่าวครอบคลมุถึงการควบคมุกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคมุทางการเงิน และการควบคมุ
การปฏิบตัิของบคุลากรและผู้ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทให้ปฏิบตัิอยูภ่ายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ในเร่ืองนี ้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานระบบการควบคมุภายในของปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่า
ฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในและสัง่การให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคมุภายในของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจบุนั ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความใส่ใจต่อการ
ติดตามการปรับปรุงข้อบกพร่องตา่งๆ ตามที่ส านกัตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตตอ่ระบบการควบคมุที่พบเห็นในระหวา่งปี 

เร่ืองที่ 3 การก ากบัดแูลงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ในประเด็นแรกเป็นกิจกรรมการตรวจสอบภายในซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดแูลส านักตรวจสอบภายในของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ใน
ฐานะบริษัทแม่ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างเป็นอิสระและมีมาตรฐานการท างานที่เป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึได้ดแูลกิจกรรมการตรวจสอบตัง้แตก่ระบวนการพิจารณาและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็นประจ า
ทกุไตรมาส ตลอดจนสัง่การให้มีการติดตามการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่กลไลการตรวจสอบด าเนินการไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสง่เสริมต่อการสร้างการก ากับดแูลกิจการที่
ด ี

ในสว่นของกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้บริษัทมีการออกแบบเคร่ืองมือการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหน้าที่ใน
การประเมินและก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยผู้ บริหารของบริษัทในส่วนต่างๆ ที่เข้ามาท าหน้าที่ในกิจกรรมดังกล่าว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการประเมินปัจจยัเสี่ยงและการก าหนดแผนกลยทุธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอผ่านผู้บริหารและหวัหน้างานตรวจสอบภายในในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความตระหนักและมุ่งมัน่ที่จะวางมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลพุนัธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 

สดุท้ายนี ้ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ขอกลา่วโดยสรุปตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นในที่ประชมุวา่ ในการด าเนินงานส าหรับปี 2561 บริษัท
มีการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป และยงัคงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ชีแ้จงข้อมลูในรายละเอียด และนางสนีุย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จดัการทัว่ไปสายงานบญัชี จะ
เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาและอนมุตัิ ตาม
มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39  

บริษัทได้จดัสง่ส าเนางบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามสิง่ที่สง่
มาด้วยล าดบัที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 116 ถึงหน้า 174 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรือหน้า 175 ถึงหน้า 223 ของรายงานประจ าปีใน
ภาษาองักฤษ) และเชิญ นางสนีุย์ หลอ่รุ่งโรจน์ ผู้จดัการทัว่ไปสายงานบญัชี เป็นผู้ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

นางสนีุย์ หลอ่รุ่งโรจน์ ผู้จดัการทัว่ไปสายงานบญัชี กลา่วรายงานสรุปงบกสนเงินของบริษัทตอ่ที่ประชมุดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมลูส าคญัทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 
 2561 2560 2561 2560 
รวมสินทรัพย์ 11,127 11,198 10,806 10,809 
รวมหนีส้ิน 1,201 1,437 1,043 1,290 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 9,926 9,761 9,763 9,519 
รายได้จากการขายและให้บริการ 10,322 11,540 9,920 11,020 
รายได้รวม 10,457 11,653 10,087 11,150 
ก าไรส าหรับปี 1,331* 1,932* 1,409 1,926 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.28* 3.30* 2.41 3.29 

* หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ทัง้นี ้งบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4292 แห่ง
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

นายไพศาล วฒิุบญัชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 15 รายได้จากการขายตัง้พกัและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า อยากทราบว่า
รายการทัง้สองประเภทนีมี้ความแตกตา่งกนัอยา่งไร และทัง้สองรายการนีจ้ดัเป็นรายได้ทกุรายการหรือเพียงบางรายการ จ านวนประมาณ 254 ล้านบาท 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่ารายการทัง้สองประเภทไม่ได้รวมอยู่ในยอดขาย เงินรับล่วงหน้า
จากลกูค้าคือเงินที่ลกูค้าจ่ายล่วงหน้าโดยที่บริษัทยงัไม่ได้ส่งมอบสินค้า ส่วนรายได้จากการขายตัง้พกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ ยให้ แก่ลกูค้าแล้วแต่บริษัทยัง
ไมไ่ด้สง่มอบปุ๋ ยให้กบัลกูค้าและยงัไมไ่ด้รับช าระคา่ปุ๋ ย รายการทัง้สองเป็นยอดเงินที่ในอนาคตจะกลายเป็นยอดขาย 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 8 ในรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุราคาทนุ ซึ่งเป็นที่ดินราคา 29 
ล้านบาท และมีการด้อยคา่ 3.4 ล้านบาท อยากทราบวา่รายการนีค้ืออะไร ซึง่เม่ือพิจารณาแล้วสินทรัพย์นีไ้ม่มีก าไรเน่ืองจากมีการด้อยค่า บริษัทจะเก็บ
ไว้หรือจะจ าหน่ายออกไป 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลา่ววา่อสงัหาริมทรัย์เพ่ือการลงทนุนีเ้ป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับโอนแทน
การช าระหนีจ้ากลกูหนี ้ไมใ่ชท่ี่ดินที่บริษัทเข้าไปลงทนุเอง มีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมโดยผู้ประเมิน ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมคิดเป็นจ านวน 89 ล้านบาท 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่การด้อยคา่ 3 ล้านบาทจากที่ดินราคา 29 ล้านบาท คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 เป็นการที่ก าไรของบริษัทหายไปซึ่งก็
หมายความวา่เงินปันผลของตนหายไปด้วย มลูคา่ที่ดิน 89 ล้านบาทนี ้ไมไ่ด้ถกูบวกกลบัเข้าไปในงบการเงินเพื่อสะท้อนก าไร ซึง่การบวกกลบันีอ้าจจะยงั
ไมมี่โอกาสเพราะอาจจะท าให้เกิดภาระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมขึน้ หากสามารถบวกกลบัส่วนต่างได้ บริษัทก็จะมีก าไรเพิ่มขึน้ 60 กว่าล้านบาท และจะไม่มี
การด้อยคา่ 3 ล้านบาทเน่ืองจากมลูคา่เกินแล้ว 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ปัจจบุนับริษัทก าลงัหาผู้ซือ้ที่ดินเหล่านี ้ส่วนการบวกกลบัส่วน
ตา่งมลูคา่ 64 ล้านบาทนัน้ ตามมาตรฐานทางบญัชีซึง่ได้ปรึกษากบัผู้สอบบญัชีแล้ว ยงัไมส่ามารถรับรู้สว่นตา่งมลูคา่เป็นก าไรได้ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้ผู้สอบบญัชีชีแ้จงวา่เหตใุดจงึไมส่ามารถรับรู้สว่นตา่งมลูคา่นัน้เป็นก าไรได้ 

คณุมรกต ตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ขอตอบค าถามแทนคณุมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชี ซึ่งอยู่
ระหวา่งเดินทางมาร่วมประชมุ ว่าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 3.7 นโยบายการบญัชีของบริษัท เร่ืองทิ่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ บริษัทสามารถ
เลือกได้วา่จะแสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทนุหรือราคามลูคา่ยตุิธรรม หากบริษัทต้องการใช้วิธีมลูคา่ยตุิธรรมจะต้องประเมินมลูค่ายตุิธรรมทกุรายการซึ่งจะ
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ท าให้เกิดต้นทนุแก่บริษัท จากนโยบายทางบญัชีของบริษัท บริษัทเลือกใช้วิธีแสดงราคาทนุ การแสดงมลูคา่ยตุิธรรมเป็นการแสดงให้ผู้ ใช้งบการเงินทราบ
วา่ต้นทนุเป็นเทา่ใดและมลูคา่ยตุิธรรมเป็นเทา่ใดเพื่อเป็นข้อมลูประกอบ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่การด้อยคา่เกิดจากเหตใุด 

คณุมรกต ตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั กลา่ววา่ ที่ดินดงักลา่วเป็นที่ดินหลายผืนด้วยกนัซึง่ที่ดิน
บางผืนมีการด้อยคา่ แตเ่ม่ือประเมินโดยรวมแล้วมลูคา่ยตุิธรรมยงัสงูอยู่ 

นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่การเกิดการด้อยคา่ของที่ดินนัน้ มาจากการประเมินมลูค่า
ที่ดินเป็นแปลงๆ ไป โดยเทียบราคามลูคา่ยตุิธรรมกบัราคาทนุของที่ดินแปลงนัน้ๆ เม่ือเทียบแล้วมลูคา่ยตุิธรรมอาจจะต ่ากวา่ราคาทนุของที่ดินก็จะมีการ
ปรับมลูคา่ให้เทา่กบัราคาที่คาดวา่น่าจะขายได้ จงึเป็นที่มาของการบนัทกึการด้อยคา่ในงบการเงินที่ 3.4 ล้านบาท 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 21 เร่ืองสว่นต ่ามลูค่าหุ้นสามญั จ านวนนีจ้ะมีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเพิ่มทนุ หรือสามารถเอาก าไรมาหกัล้างได้ หรือจะสามารถล้างได้จากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้แบง่ (Unappropriated Retained Earnings) เพราะไม่มี
ผลกบัสินทรัพย์รวม จะสามารถหกัล้างด้วยมติผู้ ถือหุ้นได้หรือไม่ 

นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ในสว่นนีข้ึน้อยูก่บัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่จะลงมติเชน่ใด 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น เสนอความเห็นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 23 ทนุส ารองตามกฎหมาย โดยขอให้เพ่ิมเติมวา่บริษัทมีเงินส ารองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าการที่ก าไรของบริษัทลดลงเน่ืองจากต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้ จากจ านวน 8,488 ล้านบาทหรือร้อยละ 73 ของ
ยอดขายในปี 2560 เพ่ิมเป็นร้อยละ 80 ในปี 2561 ตนอยากทราบวา่การที่ยอดขายลดลงนัน้เน่ืองมาจากสินค้าของบริษัทซึง่ก็คือปุ๋ ยเป็นสินค้าควบคมุใช่
หรือไม ่

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าใจถกูต้องแล้ว ในสถานการณ์ที่วตัถดุิบมีราคาสงูขึน้ ในกรณีปกติก็ควรจะน าส่วน
ตา่งราคาที่เพ่ิมขึน้ไปบวกในราคาขายสินค้า แตใ่นกรณีของบริษัทไมส่ามารถท าได้ และนอกจากนีก็้ยงัมีปัจจยัอ่ืนอนัได้แก่ก าลงัซือ้ของเกษตรกรที่ตกต ่า
ลงด้วย 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ยืนยนัวา่บริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ ยรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยใชห่รือไม่ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ส าหรับปุ๋ ย NPK บริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ ย NPK รายที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของตลาดปุ๋ ยโดยรวมแล้ว ระหว่างบริษัทและกลุ่มซีพี ผู้ ใดมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกวา่กนั 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า ส าหรับปุ๋ ย NPK บริษัทมีข้อมลูสนับสนนุว่าบริษัทเป็นผู้ ผลิตรายใหญ่ที่สดุ แต่ส าหรับตลาดปุ๋ ย
โดยรวมแล้ว ต้องเรียนวา่บริษัทไมท่ราบเน่ืองจากกลุม่ซีพีไมเ่ปิดเผยวา่มียอดขายเป็นปริมาณเทา่ใด 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนสงัเกตเห็นว่าการที่ก าไรของบริษัทลดลงเน่ืองจากค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จาก 300 ล้านบาท
เป็น 350 ล้านบาท สว่นที่เพ่ิมขึน้นีม้าจากเหตใุด การที่ยอดขายลดลงคา่ใช้จา่ยก็ควรจะลดลงด้วย 

นายชิเกะซึกุ ฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าในปี 2561 มีการท าโฆษณาเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จกั
มากขึน้ และในปีเดียวกนัได้มีการจดัตัง้บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั อยา่งเป็นทางการจงึมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ก าไรสทุธิของบริษัทเคยสงูที่สดุร้อยละ 17 ของยอดขาย ลดลงเหลือร้อยละ 13 ของยอดขาย ตนไม่ปฏิเสธ
วา่เศรษฐกิจใน 5 ปีที่ผ่านมานัน้แย่ลง ก าลงัซือ้ของเกษตรกรตกต ่าลง ราคาพืชไร่ก็ไม่ดี ตนยอมรับ ขณะนี ก้ารเลือกตัง้ประเทศไทยเพิ่งแล้วเสร็จ พรรค
การเมืองทกุพรรคได้ประกาศนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร บางพรรคมีนโยบายยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทอย่างน้อยร้อยละ 30 
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ภายใน 6 เดือน ตนเชื่อวา่ใครก็ตามที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องท าตามสญัญาที่ให้กบัประชาชนไว้ ตนจึงมองว่าราคาสินค้าเกษตรจะดีขึน้และรายได้
ของเกษตรกรก็จะดีขึน้ ตนขอให้ประธานหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ยืนยนัว่า ถ้ารัฐบาลใหม่ท าตามสญัญาที่ให้ไว้คือช่วยเหลือเกษตรกร ยอดขายของ
บริษัทจะเพ่ิมขึน้ด้วยเม่ือพิจารณาจากเหตแุละผล 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจบุันเป็นไปตามที่ท่านผู้ ถือหุ้นพดูทกุประการ เกษตรกรตกอยู่ในที่นั่งล าบากมา
หลายปี บริษัทเองก็ไมไ่ด้น่ิงนอนใจและได้พยายามชว่ยเหลือเกษตรกรด้วย เชน่ ให้ทนุการศกึษา รวมถึงมาตรการชว่ยเหลืออ่ืนๆ อยา่งไรก็ดี หากสามารถ
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ ก าลงัซือ้ของเกษตรกรก็จะเพิ่มขึน้ด้วย สิ่งที่บริษัทท าได้คือผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคณุภาพและให้ความรู้เกษตรกร
เพ่ือให้ใช้สินค้าให้ได้ผลผลิตสงูสดุ ซึง่ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้และสง่ผลให้เศรษฐกิจไทยให้ดีขึน้ 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่กรรมการผู้จดัการใหญ่ไมไ่ด้กลา่วตรงๆ วา่ ถ้าสมมติฐานตามนโยบายพรรคการเมืองที่วา่ราคาสินค้าเกษตร
จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นจริง ยอดขายของบริษัทจะเพิ่มขึน้ เช่น ร้อยละ 10 ขอให้บริษัทให้ความมัน่ใจกับผู้ ถือหุ้นว่าจะแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดีกวา่ 3 ปีที่ผ่านมาได้หากสมมติฐานที่ตนกลา่วเกิดขึน้ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่บริษัทยงัไมท่ราบข่าวดงักลา่วอยา่งเป็นทางการ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัดชันีผู้บริโภคในรอบ 12 
เดือนเร่ิมส่งสญัญาณดีขึน้บ้าง บริษัทจะติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เม่ือใดที่ก าลงัซือ้ของเกษตรกรกลบัคืนมา บริษัทจะไม่พลาดโอกาสที่จะรุก
ตลาดอยา่งแน่นอน บริษัทไมไ่ด้คาดหวงัวา่ยอดขายจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 แต่อาจจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 หรือร้อยละ 30 ตามแต่สภาวะตลาด ทัง้นี ้บริษัท
จะพยายามอยา่งสดุความสามารถ 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  573,185,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  272  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานกลา่วขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ
ของบริษัท ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 1,412.2 ล้านบาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจ านวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ตามที่มาตรา 116  แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ 

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยจา่ยจาก
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานในปี 2561 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 2 มีนาคม 
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2562 (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 277.1 ล้านบาท และก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 24 เมษายน 
2562 เงินปันผลจ านวนดงักลา่วคิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จา่ยเทียบกบัก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีเทา่กบัร้อยละ 62.1 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการ
จา่ยเงินปันผลของบริษัท อยา่งไรก็ตาม การเสนอจ านวนเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 และปี 2560 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าในภาพฉายที่น าเสนอต่อที่ประชุมนัน้ควรจะแสดงก าไรต่อหุ้นและระบุว่าเงินปันผลนัน้มาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมด้วย และจากรายงานประจ าปีหน้า 19 อตัราหนีส้ินต่อทนุของบริษัทเท่ากับ 0.12 แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่อง
มากและยงัไมมี่โครงการใดๆ ที่จะต้องใช้เงิน เชน่ ซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่ตนเห็นวา่หากบริษัทจะจา่ยเงินปันผลมากกวา่ร้อยละ 60 ก็น่าจะสามารถท าได้ หาก
จา่ยเทา่กบัปีที่ผ่านมาจ านวน 2 บาทตอ่หุ้นก็ไมน่่าเกลียดอะไร 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ส าหรับข้อเสนอแนะดงักล่าวนัน้ บริษัทพยายามที่จะรักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ร้อยละ 60 
ของก าไรสทุธิไมว่า่สถานการณ์จะเป็นเชน่ไร หากไมเ่กิดเหตกุารณ์ไมค่าดคิด เชน่ ภยัพิบตัิตา่งๆ บริษัทก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอตัรานี ้อย่างไรก็ดี 
โดยส่วนตวัจากประสบการณ์ท างานมากว่า 40 ปี ธุรกิจปุ๋ ยเป็นธุรกิจที่ควบคมุด้วยตวัเองค่อนข้างยาก การบริหารความเสี่ยงก็กระท าได้ค่อนข้างยาก
เชน่กนั หลายทา่นคงได้ทราบกนัแล้ววา่มีความกงัวลวา่ในปีนีป้ระเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยซึง่ก็เร่ิมมีสญัญาณให้เห็นแล้วในภาคเหนือ อีกประการคือ
นโยบายของภาครัฐในการลดราคาปุ๋ ยซึง่ออกข่าวในวนันี ้นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัลบอ่ืนอีก เชน่ ราคาวตัถดุิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัซือ้วตัถดุิบ
จากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ซึง่การที่จะสามารถจดัหาวตัถดุิบคณุภาพดีได้และมีความมัน่คงในการจดัหาได้นัน้ บริษัทจ าเป็นต้องมีเงินสดเก็บไว้ ปีนี ้
ภาวะภยัแล้งสง่สญัญาณวา่จะเกิดและก็คงไมมี่ใครตอบได้ว่าปีหน้าสภาวะอากาศจะดีหรือไม่ จึงจ าเป็นที่บริษัทจะต้องมีเงินสดใน มือเพื่อรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ตนขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เข้าใจในสิ่งที่บริษัทเสนอซึ่งก็มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ท าให้บริษัทยงัคงต้องถือเงินสดเอาไว้เพื่อบริหาร
จดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อยา่งไรก็ดี ในอนาคต อาจมีการพดูคยุปรึกษาหารือกนัวา่จะสามารถปรับอตัราเงินปันผลได้หรือไม ่

นายธงชยั ลกัขณะวิสิฏฐ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่ บริษัทควรจดัเตรียมของวา่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นให้เพียงพอด้วย 

นายธีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เงินสดของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 116 จ านวนประมาณ 5,600 ล้านบาท ซึง่ไมไ่ด้ลดลง
จากปีผ่านมา เงินสดเหลา่นีฝ้ากอยูใ่นบญัชีกระแสรายวนัและออมทรัพย์ของธนาคารซึง่ให้ผลตอบแทนน้อยมาก หากบริษัทจา่ยเงินปันผลเทา่กบัปีที่ผ่าน
มาจ านวน 2 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นเงินเพิ่มขึน้เพียง 300 ล้านบาท เทียบกับยอดขายของบริษัทซึ่งมีจ านวน 10,000 กว่าล้านบาท อยากให้บริษัท
พิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัราเท่ากับปีที่ผ่านมาเน่ืองจากบริษัทเก็บเงินไว้ก็ไม่คุ้มกับผู้ ถือหุ้นทุกคน บริษัทมีเงินทนุกว่า 
5,000 ล้านบาทเพ่ือใช้ในการบริหารงาน ตนคิดวา่ไมน่่าจะก่อให้เกิดปัญหากบับริษัทหรือท าให้การบริหารงานของบริษัทสะดดุลง 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายและเหตผุลในการเสนอจ่ายเงินปันผลนัน้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เรียนให้ ที่
ประชมุทราบโดยละเอียดแล้ว อยา่งไรก็ดี ก็จะรับความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นกลบัไปพิจารณา 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจาก
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 877.1 ล้านบาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่  8 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  571,199,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6534 
ไมเ่ห็นด้วย  1,986,222  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3465 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้
คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ และให้ที่ประชมุเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม ่ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีดงันี ้

1. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
5. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7. นายจิโร่ นิชิยามา่ 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 
9. นายสวุิช สวุรุจิพร 

ในระหวา่งวนัที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพนัธ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เม่ือสิน้สดุ
ระยะเวลาที่เปิดให้มีการเสนอชื่อบคุคล ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีกา ร
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่เก่ียวข้องก าหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 7 ทา่น ได้แก่ 

1. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
3. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
5. นายจิโร่ นิชิยามา่ 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร 

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้นายโทชิอากิ มิยาเบะ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
และเลือกตัง้นายทาคายกิู โทเฮ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น 

ประธานาขอให้นายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายกิู โทเฮ แสดงตวัตอ่ที่ประชมุ 

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นายสวุฒัน์ สืบสันติกลุ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ส าหรับกรรมการอิสระ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมามากกวา่ 9 ปี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท (ไมร่วมบคุคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระดงักลา่ว)  พิจารณาแล้วเห็นวา่ นายโอภาส เป็นผู้ มีความรู้ และประสบการณ์ ในด้านการบญัชีและการเงิน เป็นอย่างดี และ



 

 15  

   

จากการปฏิบตัิหน้าที่ที่ผ่านมา นายโอภาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่  ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง นายโอภาสได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งเป็นอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใต้อิทธิพลของฝ่ายจดัการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คณุสมบตัิ
ของนายโอภาสจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จงึเสนอให้เลือกตัง้นายโอภาสเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรับรายละเอียดคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิการถือหุ้นในบริษัท การด า รงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืน จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้

ข้อบงัคับข้อ 14 ของบริษัท ได้ก าหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และยงัเป็นวิธีการที่อยูใ่นโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ที่สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เป็นหน่วยงานผู้ดแูล 

การเลือกตัง้กรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี ้  ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  คณูด้วย
จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ และผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็น
กรรมการก็สามารถแบง่คะแนนเสียงที่มีอยูใ่ห้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

เพ่ือความเข้าใจเพิ่มขึน้ขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู ่100 หุ้น เม่ือคณูกบัจ านวนกรรมการที่ต้องเลือกตัง้ในปีนีจ้ านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 
900 เสียงก็ได้ หรือถ้าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถท าได้โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ใคร
จ านวนเทา่ใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
ท่านนัน้ 500 เสียง ท่านจะเหลือจ านวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถน า 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอชื่อท่านอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด 2 ทา่น หรือจ านวนก่ีทา่นก็ได้ แต่จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ท่านลงคะแนนได้ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่นกรอกจ านวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากค าว่า "เห็นด้วย" ทัง้นี ้
เลขานกุารบริษัทจะน าเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากค าว่า "เห็นด้วย" 
บริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากที่ ได้น าเสนอรายชื่อครบทกุคนแล้ว และจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบเพื่อนับคะแนนเสียง หาก
ทา่นลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

ส าหรับคสัโตเดียน ตลอดจนผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  แต่ไม่มีการระบุจ านวนหุ้นที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ทา่นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบจุ านวนหุ้นที่จะแบง่ให้กบัแตล่ะบคุคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉันทะได้
ก าหนดให้อ านาจผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มี การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีลงคะแนนเสียง  

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีลงคะแนนเสียงวา่เหตใุดบริษัทจงึไมใ่ช้วิธีเลือกตัง้กรรมการโดยก าหนดให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าวิธีการเลือกตัง้กรรมการวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ก าหนดไว้ใน พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และยงัเป็น
วิธีการที่อยูใ่นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยเป็นหน่วยงานผู้ดแูล เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยรวมกันเลือกกรรมการที่ตนต้องการได้โดยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะเท่ากับหุ้นที่ตนถืออยู่คณูด้วยจ าน วนกรรมการ ซึ่งในที่นีค้ือ 9 
บริษัทที่ใช้วิธีการเลือกตัง้นีจ้ะได้รับคะแนนการประเมินผลในโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเพ่ิมขึน้ด้วย 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นและสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่วเสริมวา่วิธีการเลือกตัง้กรรมการแบบสะสมนีเ้ป็นการให้ความ
เป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ตนดีใจที่บริษัทใช้วิธีนี ้หากผู้ ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 100 หุ้น จะมีคะแนนเสียงถึง 900 เสียง จะลงคะแนนให้กรรมการท่าน
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ใดก็ได้ทัง้ 900 เสียง ในขณะที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเฉลี่ยคะแนนเสียงให้กบักรรมการเทา่ๆ กนัทกุคน ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถรวมกนัเติมคะแนนเสียงให้
กรรมการทา่นใดก็ได้ เป็นหลกัธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นการดแูลผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการโดยเลขานกุารบริษัทได้ประกาศรายชื่อเป็นรายบุคคลให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกนัในคราวเดียว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ตรวจทานวา่ได้มีการกรอกจ านวนเสียงถกูต้องตามที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้นี ้หาก
บัตรลงคะแนนเสียงของท่านกรอกจ านวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเม่ือรวมจ านวนเสียงที่ท่านออกเสียงลงคะแนนแล้วมีจ านวนเกินกว่าสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนทัง้หมดที่ทา่นมี บตัรลงคะแนนเสียงของทา่นจะถกูถือเป็นบตัรเสีย โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เรียงตามล าดบัดงันี ้

1. นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ  กรรมการอิสระ 
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการอิสระ 
3. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  กรรมการอิสระ 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ  กรรมการ 
5. นายจิโร่ นิชิยามา่  กรรมการ 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร  กรรมการ 
8. นายโทชิอากิ มิยาเบะ  กรรมการ 
9. นายทาคายกิู โทเฮ  กรรมการ 

ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแตง่ตัง้กรรมการใหมด้่วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

ชื่อ  คะแนนเสียง 
1. นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ กรรมการอิสระ 580,444,134 
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ 580,454,534 
3. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 580,446,934 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการ 580,462,434 
5. นายจิโร่ นิชิยามา่ กรรมการ 580,454,334 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 580,448,163 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร กรรมการ 512,755,740 
8. นายโทชิอากิ มิยาเบะ กรรมการ 580,454,207 
9. นายทาคายกิู โทเฮ กรรมการ 580,453,334 

โดยนายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายกิู โทเฮ เป็นกรรมการใหมท่ี่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซเุกะ ซาซากิ และ นายชิเกะซกึ ุ
ฟคุดุะ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระตามล าดบั 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แตค่ณะกรรมการของบริษัทพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท คา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2560-2561 และคา่ตอบแทนกรรมการ
ที่เสนอส าหรับปี 2562 ปรากฏตามวาระที่ 7 ในหน้า 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ล้าน
บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเทา่กบัปีที่ผ่านมา และไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ในค่าตอบแทนกรรมการนัน้ควรจะมีการก าหนดเงินจูงใจให้กรรมการด้วย หากบริษัทมีผลประกอบการดี 
จา่ยเงินปันผลดี กรรมการก็ควรจะได้รับรางวลั แต่ในขณะเดียวกัน หากเงินปันผลลดลงจาก 2 บาทต่อหุ้นเหลือ 1.50 บาทต่อหุ้น กรรมการก็ควรได้รับ
คา่ตอบแทนลดลง 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนี  ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนไมเ่กิน 15 
ล้านบาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือจดัสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  571,262,974 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6645 
ไมเ่ห็นด้วย  1,922,472  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3354 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

ในวาระนี ้ประธานเชิญนายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้สอบ
บญัชี บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ทีผ่่านมาอยูใ่นเกณฑ์ดี มีประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับ ท าให้การ
ตรวจสอบบญัชขีองบริษัทเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด นอกจากนี ้ ผู้สอบบญัชียงัคงมีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบั
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2444 และ/หรือนายชพูงษ์ สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4325 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปีบญัชี 2562  โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใดทา่นหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีที่เสนอนี ้ นายมนญู มนสูขุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือในปี 2552 - 2561 ส าหรับนายมงคล สมผล ไมเ่คยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และนายชพูงษ์ สรุชตุิกาล ยงัไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  2,570,000 บาท ซึ่ง
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2561 เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาร์ ตาราง
เปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ในหน้า 5 หนงัสือเชิญประชมุ 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไมไ่ด้สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน เน่ืองจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้
ใช้ส านักงานสอบบัญชีอ่ืนมาตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ และส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาล่าช้า 
นอกจากนี ้คา่บริการวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจ านวนที่เหมาะสม 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบ
บญัชีของบริษัทส าหรับปีบญัชี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
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เม่ือไมมี่ข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนูสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 แหง่ บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีส าหรับปีการเงิน 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  573,185,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  372  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทกล่าวต่อที่ประชมุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงัคบัในปัจจบุนั โดย
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่  ทจ. 
39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22 และ 23 เพื่อให้สามารถจดัประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบับริษัท ข้อ 29 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) 

รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ข้อซกัถามเลขานกุารบริษัทขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระ
นี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 13 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 เป็นดงันี ้

 “ข้อ 13  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่น
ราชอาณาจกัร โดยต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการอิสระต้องมี
คณุสมบตัิอยา่งน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือข้อก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 

“ข้อ 22  ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ประธานในที่ประชมุอาจก าหนดให้จดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนดด้วย 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการ 
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด”  

“ข้อ 23 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ดวนั
ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็
ได้ โดยวนั เวลา และสถานที่ที่ประชมุให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนด 

การสง่หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั ง้นี ้จะต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดด้วย” 

“ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั 
เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย ได้ทัง้หมด จะ
เข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ 
รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  573,185,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 
ไมเ่ห็นด้วย  272  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ใดเสนอความเห็นหรือเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อพิจารณา 

 

ประธานกลา่วขอบคณุที่ประชมุและปิดประชมุเวลา 18.20 น. 

          

         X 

          (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
               ประธานที่ประชมุ 


